

วิบากกรรม 30 บาท

กระแสด้าน 30 บาทรักษาทุกโรค กลับมากระหึ่มอีกครั้ง หลังจากเจียบหายไปพักหนึ่ง

กลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติ เป็นกลุ่มหนึ่งทีออกมาเคลื่อนไหวจัดประชุมแพทย์ทั่วประเทศ ในหัวข้อ "อันตรายจากโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค"

กำหนดจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ซึ่งเป็นที่ทำการแพทยสมาคม

แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันนัดหมาย (อาทิตย์ที่ 7 ก.ค.) การประชุมภายใต้หัวข้อดังกล่าวต้องยกเลิก ห้องประชุมที่เคยมีไว้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นงานอื่นแทน

ทั้งนี้ เนื่องจากในวันเวลาและสถานที่เดียวกัน มีการจัดประชุมเพื่อเคลื่อนไหวและต่อต้าน "30 บาทรักษาทุกโรค" เช่นกัน แต่เป็นหัวข้อ "พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ทำอย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด" จัดโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและคณะผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

ข่าวบอกว่าแกนนำที่จัดงานแรกคือ น.พ.โชติช่วง ชูตินทร แกนนางานหลังคือ น.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

มีการเจรจาได้เพียงกันรุนแรง แต่ในที่สุดตกลงกันได้ น.พ.โชติช่วง พร้อมคณะแพทย์ที่เชิญไปได้เข้าห้องประชุมลับขนาดตามหัวข้อของฝ่าย น.พ.เอื้อชาติ

หลังการประชุม พล.ท.น.พ.โกวิท พัทธมาชน ส.ว.สระแก้ว และโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วุฒิสภา ออกมาแถลงว่า

ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของคณะแพทย์มีความเห็นร่วมกันว่าเห็นควรให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งยังมีข้อบกพร่องหลายจุด

ตัวอย่าง เช่นผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ กฎหมายยังกำหนดไว้ไม่ชัดเจน ขณะเดียวกันอำนาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีขึ้น เมื่อกฎหมายประกาศใช้ก็มีอำนาจมากเกินไป

จนเป็นห่วงว่าจะเปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงขึ้นได้

น.พ.โกวิท บอกว่าจะนำข้อสรุปครั้งนี้เสนอเพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นแปรญัตติของวุฒิสภา

ถ้าแก้ไขถึงลงด้วยดี แต่ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีการยื่นข้อไป

ฝ่าย น.พ.โชติช่วง แกนนากลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติแถลงว่า พวกตนมีความเห็นคัดค้านโครงการ 30 บาท หรือร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะมาครุเนการรักษาค่าต่ำลง อนาคตประชาชนจะถูกบังคับเข้าสู่ระบบสังคมนิยมโดยไม่รู้ตัว

ขัดต่อธรรมชาติของมนุษย์ แพทย์เองก็ขาดอิสระ การรักษาพยาบาลจะเป็นไปตามที่นักการเมืองกำหนด

ในวันเดียวกันผู้นำแรงงานทั้งจากสภาองค์การนายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง ได้ร่วมกับจัดสัมมนาขึ้นที่กระทรวงแรงงานฯ ในหัวข้อ "ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลกระทบกับเงินกองทุนประกันสังคม"

โสภณ วิจิตกร รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลัง "มัวนิน" ที่จะโอนเงินกองทุนประกันสังคม ไปไว้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แม้เนื้อหากฎหมายจะไม่ถึงกับ "ตูด" หรือรวม แต่เป็นการออกกฎหมายแบบ "หมกเม็ด" จุดมุ่งหมายเพื่อดึงเงินจากกองทุนประกันสังคม

ประเทือง แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเงินกองทุนประกันสังคมมีมากกว่าแสนล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ โดยรัฐถือหุ้นน้อยที่สุด

แต่กลับจะเอาเงินบางส่วนของประกันสังคมไปใช้

เข้าใจว่าจะนำไปช่วยให้โครงการ 30 บาทอยู่รอด

นี่คือการสะท้อนปัญหาของคนสองกลุ่มที่มีต่อโครงการของรัฐบาล

น่าจะค่อย ๆ ทำค่อย ๆ ไป ช่วยคนจนจริง ๆ เสียก่อนสัก 20-30 ล้านคน แล้วค่อยเขยิบไปช่วยคนอีกระดับ

ไม่ใช่ทำแบบทุกวันนี้ช่วยคลุมไปหมด แม้กับคนที่พอมิปัญญาช่วยตัวเองได้

นอกจากนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างคือ เมื่อมีโครงการ 30 บาทเข้ามา ทำให้มาตรฐานในการรักษาตามหลักประกันสังคมพลอยตกต่ำไปด้วย

หมายถึงต่ำกว่ามาตรฐานนั้นแหละ.

กำแหง ภริตานนท์